

**THÔNG BÁO**

**kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành  
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh  
tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023**

Ngày 15/8/2023, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Phương (*trú tại khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ*) trình bày: Ông nhập ngũ tháng 5/1966 tham gia kháng chiến chống Mỹ, phục viên, xuất ngũ tháng 04/1983, thời gian công tác thực tế trong quân đội được hưởng chế độ là 17 năm. Ông đã được hưởng các chế độ trợ cấp như thương binh, mất sức; nay, Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ngoài ra, Ông còn thắc mắc về số tiền Nhà nước hỗ trợ cho người có công cách mạng để sửa nhà với số tiền 25 triệu đồng là quá thấp, kiến nghị có thể xem xét, hỗ trợ thêm.

*Quá trình xử lý, giải quyết vụ việc:* Liên quan đến việc xin làm chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Nguyễn Văn Phương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Tam Kỳ đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị; tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, hồ sơ còn thiếu một số loại giấy tờ; đồng thời, danh mục bệnh đề nghị chưa đúng theo danh mục bệnh quy định. Đối với nội dung Ông thắc mắc về mức hỗ trợ sửa nhà, tại buổi tiếp công dân, các ngành chức năng của tỉnh cũng đã thông tin, giải thích cụ thể.

Sau khi nghe trình bày của công dân; ý kiến của các thành phần tham dự cuộc họp về quá trình xử lý, giải quyết vụ việc nêu trên, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận:

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, quan tâm chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách đối với người có công. Đề nghị Ông bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ xin hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng liên quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND thành phố Tam Kỳ và các cơ quan liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Ông sao lục các loại giấy tờ có liên quan theo quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy,
- Các thành phần dự tiếp dân,
- Sở Nội vụ,
- Ông Nguyễn Văn Phương,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Ngọc Tài**